



จัดหางานอุดรธานีรูดเยี่ยม ญาติแรงงานอุดรไม่ได้สติที่เกาหลี ขอเวลาตรวจสอบสิทธิ์แรงงานป่วย ท่ามกลางกระแสข่าวงานหนัก-ดื่มเหล้า ทำแรงงานไทยจวบทุกปี

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.อุดรธานี มาเมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 26 สิงหาคม นายพงศวัฒน์ เพชรวิเชียร จัดหางาน จ.อุดรธานี นายสมคิด หอมเนตร ที่ปรึกษารรมาธิการแรงงาน วุฒิสภา พร้อมเจ้าหน้าที่จาก สนง.จัดหางาน จ.อุดรธานี เดินทางไปที่บ้านเลขที่ 232 บ.ดอนหาด ม. 4 ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อพบกับครอบครัวของนายสายันต์ โพธิ์ศรี อายุ 35 ปี แรงงานไทยที่จัดส่งโดยรัฐบาล ไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้ ได้ล้มป่วยไม่รู้สีกตัวเป็นเจ้าของนิทรา อยู่ในการดูแลของแพทย์ใน รพ.ประเทศเกาหลี มาตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา

โดยได้พบกับนางแพง โพธิ์ศรี อายุ 65 ปี , นายคงคา โพธิ์ศรี อายุ 45 ปี , นางดวงพร บุญชนะ อายุ 32 ปี แม่ พี่ชาย ภรรยา นายสายันต์ ญาติพี่น้อง และเพื่อนบ้าน มารวมตัวพูดคุยความคืบหน้า อาการป่วยของนายสายันต์ฯพอดี หลังจากที่เมื่อวานญาติพี่น้อง ทำงานอยู่ประเทศเกาหลีไปเยี่ยม แจ้งว่าอาการของนายสายันต์ฯ ยังคงไม่รู้สีกตัวเหมือนเดิม แพทย์ยังคงรักษาด้วยการให้ยา โดยเอาที่คลอบออกซิเจนออก เหลือเพียงสายออกซิเจนที่จุ่มก อากาศจะให้ญาติจากเมืองไทย ไปเฝ้าดูอาการโดยเฉพาะ เพราะญาติที่ประเทศเกาหลี ทำงานอยู่ไกลมาเยี่ยมได้เฉพาะวันหยุด

นายคงคา โพธิ์ศรี พี่ชายนายสายันต์ เปิดเผยว่า ทุกคนเป็นห่วงสายันต์ฯมาก อยากจะเดินทางไปเยี่ยมที่เกาหลี ตามที่นายจ้งจ้งผ่านญาติที่เกาหลีมา เพื่อตัดสินใจจะทำอย่างไรต่อไป และเลือกให้ตนเองเป็นตัวแทนไป เพราะเป็นผู้ชายเคยไปทำงานได้หวัน และลิเบีย(หนีสงคราม)มาแล้ว โดยที่เกาหลีกำลังจัดส่งไปรับรองแพทย์ มาประกอบการขอวีซ่าเข้าประเทศ ขณะที่เรายังติดอีกหลายเรื่อง อาทิ เมื่อนายจ้งส่งตัวเครื่องบินมาให้ไปแล้วจะไปกินนอนที่ไหน บ้านญาติคนงานจะสะดวกแค่ไหน และค่าใช้จ่ายเราจะเอาที่ไหน

นายพงศวัฒน์ เพชรวิเชียร จัดหางาน จ.อุดรธานี เปิดเผยว่า จัดหางานยังไม่ได้รับแจ้งจากเกาหลี เมื่อสื่อมวลชนไปสอบถามจึงเดินทางมา เพื่อพบญาติรับรู้ข้อเท็จจริง และความต้องการของญาติๆ เบื้องต้นเป็นแรงงานแบบถูกกฎหมาย ชุดแรงงานที่เกาหลีคงรู้เรื่องแล้ว เพราะมีระบบประสานงานอยู่ ทำให้แรงงานที่ป่วยจะได้รับการดูแล ทาง สนง.จัดหางาน จ.อุดรธานี จะติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันอีกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่า จนท.ดูแลแรงงานไทยรู้เรื่อง ซึ่งกรณีการเจ็บป่วยเคยเกิดขึ้นบ่อยๆ มีแนวทางการปฏิบัติอยู่แล้ว

" ญาติของแรงงานมีความประสงค์ จะส่งตัวแทนไปเยี่ยมนายสายันต์ฯ ตามที่นายจ้งจ้งผ่านคนงานไทยมา ซึ่งยังมีรายละเอียดต้องพูดคุยกัน สนง.จัดหางานจังหวัด ก็จะให้คำปรึกษา ส่วนที่ญาติต้องการรู้รายละเอียด สิทธิของคนงานที่ป่วยแบบนี้ เขาจะได้เตรียมตัวให้พร้อม ทั้งเรื่องค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยการเจ็บป่วย หรือสิทธิอื่นๆ เราจะสอบถามกลับไปเกาหลี เพื่อยืนยันกลับมาอีกครั้ง เพราะสิทธิแรงงานแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน วันพรุ่งนี้จะแจ้งให้ญาติได้ "

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานประเทศเกาหลี และชาวไทยที่ไปปักหลักที่ประเทศเกาหลี ระบุว่า มีแรงงานไทยป่วย หรือเสียชีวิต ที่ประเทศเกาหลีทุกปี โดยเชื่อว่าสาเหตุที่เสียชีวิต เกิดจากการทำงานหนักของแรงงาน ไม่มีเวลาพักผ่อน และยังมีพฤติกรรมการดื่มเหล้า และเบียร์ ทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่า "ไหลตาย" แต่ก็ข้อโต้แย้งจากแรงงานบางส่วนว่า น่าจะเกิดจากการดื่มเหล้าจริง แต่เป็นการเหล้าราคาถูกด้วย เพราะนายสายันต์ฯ มีอาการ "กระอักเลือด" ซึ่งไม่ใช่การไหลตายปกติ.....

ญาติเลือกพี่ชายบินเยี่ยม"สายันต์"ที่เกาหลี

เขียนโดย UDONTODAY

วันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐:%M น. -
